

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QUẬN AN DƯƠNG – NIỀM TỰ HÀO CỦA CHÚNG EM!



Hòa trong niềm vui hân hoan của toàn thể nhân dân, chúng em - học sinh lớp 2B3 - Trường Tiểu học Đồng Thái vô cùng tự hào được chào đón ngày đặc biệt: Ngày thành lập Quận An Dương!

An Dương, nơi chúng em sinh ra và lớn lên, là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử. Từ những cánh đồng xanh mướt đến những con đường rợp bóng cây, từ những người nông dân cần cù đến những công trình hiện đại ngày nay, An Dương luôn mang trong mình nét đẹp dung dị mà đáng trân trọng.



Chỉ còn vài ngày nữa thôi, An Dương sẽ chính thức khoác lên mình diện mạo mới - từ một huyện trở thành một quận. Điều này không chỉ đánh dấu bước phát triển vượt bậc về kinh tế, văn hóa, mà còn mở ra những cơ hội to lớn cho thế hệ chúng em. Chúng em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt, trở thành những công dân có ích, để góp phần xây dựng quận nhà ngày càng phát triển.

Chúng em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia những hoạt động chào mừng. Các tiết mục văn nghệ, những bài vẽ đầy sắc màu, và cả những bức thư gửi gắm ước mơ tương lai đều thể hiện tình yêu và niềm tự hào của chúng em dành cho quê hương.



An Dương - Tầm Cao Mới

An Dương hôm nay rạng ngời,
Từ huyện thân thương, một trời đổi thay.
Quê hương vươn tới tầm tay,
Lên quận kiêu hãnh, sáng ngày tương lai.

Niềm vui lan khắp xóm làng,
Cờ bay đỏ thắm, ngập tràn tiếng ca.
Chúng em lòng trẻ chan hòa,
Tự hào đất mẹ, thiết tha yêu đời.

Đồng xanh nay hóa công trình,
Những con đường lớn, bóng hình ước mơ.
Phố phường rực rỡ đôi bờ,
Kinh tế, văn hóa sánh cờ Việt Nam.

Hứa lòng chăm chỉ không ngơi,
Học hành tiến bước, xây đời ngày mai.
An Dương phát triển rộng dài,
Sáng danh đất nước, ngày càng vươn xa.

Hôm nay chung sức hân hoan,
Chào mừng quận mới, ngập tràn niềm vui.
An Dương, quê hồi ngọt bùi,
Mãi là ánh sáng, không ngừng vươn xa!

(Tập thể lớp 2B3 sáng tác)

Cảm ơn những cô chú, anh chị đã dành biết bao tâm huyết để xây dựng An Dương ngày hôm nay. Chúng em hứa sẽ tiếp bước, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ trước đã để lại.

Chúc mừng ngày thành lập Quận An Dương! Chúng em tin rằng với sự đoàn kết và quyết tâm, An Dương sẽ ngày càng vươn xa, trở thành một điểm sáng của thành phố Hải Phòng.



Chúng em yêu An Dương!